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Í frumvarpi um 
lagareldi er gert ráð 
fyrir útboði á nýj-
um eldissvæðum og 
framleiðsluheimildum. 
Fyrst skulum við skoða 
hvernig tókst til með 
fyrra útboðskerfi.

Fyrra útboðskerfi
Lög um fiskeldi voru 

samþykkt á árinu 2019 
og í framhaldinu var 
gefin út reglugerð nr. 
588/2020 um útboð á 
eldissvæðum. Útboð-
ið var sérstaklega hannað fyrir 
Arnarlax, Ice Fish Farm (Kalda-
vík) og Arctic Fish og opnað fyrir 
lokuðu útboði þar sem ákveðnum 
aðilum var gert mögulegt að bjóða 
í eldissvæðin og heimildirnar. 
Athyglisvert er að bæði Lands-
samband veiðifélaga og Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi gerðu 
alvarlegar athugasemdir við drög 
að reglugerðinni í umsögn sinni 
en ekkert var tekið tillit til þess. 
Í stuttu máli þá fór aldrei neitt 
útboð fram enda margt sem ekki 
stóðst skoðun sem ekki verður 
rakið hér.

Smitvarnarsvæðin
Ein af megintillögum í frumvarpi 

um lagareldi er smitvarnarsvæði, 
sem er afmarkað svæði á sjó þar 
sem heimilt er að stunda sjókvía-
eldi. Skilgreiningu á smitvarnar-
svæðum er m.a. ætlað að draga úr 
líkum á að sjúkdómsvaldar berist 
á milli ótengdra rekstraraðila. 
Gert er ráð fyrir aðeins einum 
rekstraraðila á hverju svæði þrátt 
fyrir að sérstakur starfshópur um 
smitvarnir í sjókvíaeldi legði það 
ekki til. Smitvarnarsvæðin, eins 
og lagt er upp með í frumvarp-
inu, munu litlu skila og mögulega 
munu þau einkum vera skilgreind 
til að verja hagsmuni ákveðinna 
laxeldisfyrirtækja. Það á að þvinga 
rekstraraðila til að aðeins einn 
verði á hverju smitvarnarsvæði og 
því verði lokið á árinu 2028. Þessi 
þvingunaraðgerð mun mögulega 
valda því að laxeldisfyrirtæki í 

meirihlutaeigu er-
lendra fjárfesta/sjóða 
yfirtaki minni íslensk 
sjókvíaeldisfyrirtæki.

Útboð á nýjum 
svæðum

Á Vestfjörðum eru 
aðeins eftir Jökulfirð-
ir og á Austfjörðum 
Mjóifjörður og Norð-
fjarðarflói. Í nýlegu 
strandsvæðaskipulagi 
fyrir landshlutana er 
ekki gert ráð fyrir fisk-
eldi í Norðfjarðarflóa 

og Jökulfjörðum og er þá Mjói-
fjörður einn eftir til að bjóða út. Í 
Mjóafirði mun líklega fylgja 5.000-
10.000 tonna hámarkslífmassi 
og fjörðurinn skilgreindur eitt 
smitvarnarsvæði. Raunhæft mat 
er að aðeins Ice Fish Farm muni 
bjóða í Mjóafjörð. Nýtt félag þarf 
a.m.k. tvö smitvarnarsvæði til að 
verða rekstrarhæft og óhagkvæmt 
er fyrir fyrirtæki á Vestfjörðum 
að vera með eldi á Austfjörðum 
aðeins með eitt smitvarnarsvæði.

Útboð á ónýttum heimildum
Á Austfjörðum er um 8.000 

tonna lífmassi til ráðstöfunar í 
Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði og 
þar getur aðeins Ice Fish Farm 
tekið þátt í útboði og því engin 
samkeppni. Á Vestfjörðum er 
tæplega 10.000 tonna lífmassi í 
Ísafjarðardjúpi og Arnarfirði sem 
hægt er að bjóða út. Í Arnarfirði 
geta aðeins Arctic Fish og Arnar-
lax boðið í heimildirnar. Félögin 
hafa gert ýmiskonar samkomulag 
sín á milli til að tryggja og styrkja 
stöðu sína. Kann svo að vera að 
sama verði við útboð heimilda 
og þannig engin samkeppni. Í 
Ísafjarðardjúpi geta fjögur fyrir-
tæki boðið í heimildir; Arnarlax, 
Arctic Fish, Hábrún og Háafell. 
Ísafjarðardjúp er því í raun eina 
svæðið þar sem hugsanlega 
getur átt sér stað raunveruleg 
samkeppni.

Einn í útboði
Með rannsóknum í framtíðinni 

verður lagt mat á hámarkslífmassa 
á hverju smitvarnarsvæði og sú 
staða getur komið upp að hægt 
verði að auka heimildir. Á hverju 
smitvarnarsvæði er gert ráð fyrir 
aðeins einum rekstraraðila sem 
getur þá stjórnað því hve mikið er 
greitt. Stjórnvald getur vissulega 
farið þá leið að setja ákveðna 
lágmarksupphæð sem á að greiða 
fyrir hvert tonn af aukningu í 
hámarkslífmassa rekstrarleyfis-
hafa, en það er ekki sett inn í 
frumvarpið. Ef rekstrarleyfishafa 
finnist upphæðin of há og er ekki 
tilbúinn að greiða getur sú staða 
komið upp að ekki sé verið að nýta 
hámarkslífmassa viðkomandi smit-
varnarsvæðis. Rekstrarleyfishafi 
á smitvarnarsvæðinu gæti einnig 
farið þá leið að eiga samtal við 
stjórnvald og pressað verð niður 
með stuðningi m.a. sveitarfélaga 
sem vilja aukin umsvif sjókvíaeldis 
á sínu svæði.

Að lokum
Arnarlax, Arctic Fish og Ice Fish 

Farm eru komin með sterka eig-
infjárstöðu með því að hafa farið 
með félögin á erlendan hlutabréfa-
markað og gert eldisleyfin að u.þ.b. 
100 milljarða króna verðmætum. 
Fyrir auðlindina íslenskir firðir 
hafa félögin lítið sem ekkert greitt. 
Íslensku sjókvíaeldisfyrirtækin 
og mögulega ný íslensk félög hafa 
litla möguleika á að keppa við 
laxeldisfyrirtækin þrjú sem eru í 
meirihlutaeigu erlendra fjárfesta/
sjóða.

Frumvarp um lagareldi: Út-
boð á svæðum og heimildum

Valdimar Ingi 
Gunnarsson

Höfundur er sjávarútvegsfræðingur 
og vinnur hjá Sjávarútvegsþjónust-
unni.

Íslensku sjókvíaeld-
isfyrirtækin hafa 

litla möguleika á að 
keppa við laxeldisfyr-
irtækin þrjú sem eru í 
meirihlutaeigu erlendra 
fjárfesta/sjóða. 

Fyrirsjáanleiki í starfs-
umhverfi fyrirtækja 
skiptir sköpum og 
leikur þar laga setning 
og regluverk stórt 
hlutverk. Stjórnvöld-
um ber að leggja fram 
vandaðan og skýran 
lagatexta í samræmi við 
stjórnarskrá og alþjóð-
legar skuldbind ingar til 
að sporna við réttaró-
vissu. Aðild Íslands að 
EES-samningnum kveð-
ur á um skyldu Íslands 
til að innleiða í löggjöf 
þær reglur sem samþykktar hafa 
verið á vettvangi EES-samstarfs-
ins. Miklir hagsmunir eru í húfi að 
slík upptaka og innleiðing reglna í 
landsrétt sé vönduð og í samræmi 
við markmið EES-samningsins, að 
tryggja einsleitan innri markað.

Um þessar mundir er 30 ára 
afmæli EES-samningsins fagnað 
og vel við hæfi á slíkum tímamót-
um að rýna hvernig tekist hefur 
til. Óhætt er að segja að um er að 
ræða einn mikilvægasta viðskipta-
samning sem Ísland er aðili að 
enda tryggir hann landi og þjóð 
aðgengi að innri markaðinum 
sem byggist á frjálsum vöruvið-
skiptum, frjálsri för launafólks, 
frjálsri þjónustustarfsemi og 
staðfesturétti, ásamt frjálsu flæði 
fjármagns. Í framkvæmd hafa 
komið upp hnökrar, enda umfangs-
mikill samningur, en segja má að 
í flestum tilvikum hafi þeir verið 
heimatilbúnir.

Samtök iðnaðarins hafa um 
árabil verið ötul við að benda 
stjórnvöldum og Alþingi á tilvik 
þegar verið er að ganga lengra 
en lágmarkskröfur gera ráð 
fyrir, svokölluð gullhúðun, við 
innleiðingu á EES-regluverki í 
íslenskan rétt. Samtökin hafa bent 
á að gullhúðun dragi úr samkeppn-
ishæfni íslenskra fyrirtækja 
þar sem þau standi höllum fæti 
gagnvart evrópskum samkeppn-
isaðilum. Dæmi eru um að ekki 
hafi verið tilgreint sérstaklega 
í frumvörpum hvort verið sé að 
innleiða Evrópugerðir eða hvort 
verið sé að leggja til sérstaka 
útfærslu sem gengur lengra en 
regluverkið gerir ráð fyrir. Í slíkum 
tilvikum getur tekið umtalsverð-
an tíma fyrir hagsmunaaðila að 
rýna hvers eðlis gullhúðunin er 
og skapar það aukinn kostnað og 
óhagræði fyrir atvinnulífið og þar 
með neytendur. Það er því mikið 
fagnaðarefni að utanríkisráðherra 
hafi skipað starfshóp um aðgerðir 
gegn gullhúðun EES-reglna, sem 
mun kynna niðurstöður sínar á 
næstu dögum.

Íslenskur markaður 
er afar smár í alþjóð-
legum samanburði. 
Þannig geta sérstök 
sjónarmið átt við um 
innleiðingu Evrópu-
gerða hérlendis. Gull-
húðun er ekki óheimil 
en gæta þarf þess að 
tilgreina slíkt ef svo 
ber undir með sérs-
tökum rökstuðningi 
og ganga ekki lengra 
en þörf er á. Til þess 
að fækka hnökrum í 

framkvæmd þarf að hefjast handa 
á fyrstu stigum máls, þ.e. að rýna 
regluverk sem Evrópusambandið 
vinnur að og mun koma til með 
að verða innleitt hérlendis. Þar 
er ábyrgð stjórnvalda mikil sem 
og atvinnulífisins. Vegna smæðar 
Íslands er enn brýnna að sam-
ráð eigi sér stað til að auðkenna 
hagsmuni íslenskra fyrirtækja sem 
og almennings. Í því samhengi er 
mikilvægt að stjórnvöld hugi ávallt 
að þeim hagsmunum við inn-
leiðingarferli og tryggi þannig að 
blönduð löggjöf virki sem skyldi. 
Til þess að svo verði þarf að nýta 
þær undanþágur sem samið hefur 
verið um í stað þess að hverfa frá 
þeim, huga að áhrifum tímasetn-
ingar á innleiðingu, gæta þess að 
ekki séu sett strangari viðurlög 
og að upplýsa hagsmunaaðila eins 
fljótt og unnt er og vekja máls á 
ef ástæða þykir til að gera ríkari 
kröfur en Evrópugerð kveður á 
um.

Smæð Íslands þýðir vissulega að 
færri hendur eru á dekki í hags-
munagæslunni ytra en á sama tíma 
er talsverður hraði í reglusetning-
um Evrópusambandsins. Vegna 
þessa er nauðsynlegt að stjórnvöld 
hugi að samráði og skilvirkni og 
forðist sértækar útfærslur með 
íþyngjandi áhrifum og kostnað-
arsömum afleiðingum. Vonir eru 
bundnar við að skýrsla starfs-
hópsins varpi ljósi á að hnökrar 
í framkvæmd eru heimatilbúnir, 
sem felur í sér tækifæri til að gera 
betur.

Heimatilbúnir 
hnökrar

Lilja Björk 
Guðmundsdóttir

Höfundur er yfirlögfræðingur 
 Samtaka iðnaðarins.

Í framkvæmd hafa 
komið upp hnökrar, 

enda umfangsmikill 
samningur, en segja má 
að í flestum tilvikum 
hafi þeir verið heimatil-
búnir. 

Íslenskukennarar mínir Snæbjörn 
Jónsson og Gísli Jónsson leiðbeindu 
okkur nemendum um það, hvað 
þætti gott mál, og gerðu það vel. 
Undanfarið hef ég tekið eftir því að 
sumir kennarar skrifa frekar um 
rétt mál. Kannski er sú meinloka ein 
ástæða þeirrar uppgjafar á leiðsögn 
um gott mál sem kemur fram hjá 
málfarspáfa RÚV og uppgjafapró-
fessornum sem fréttamenn RÚV 
tala við, einan íslenskufræðinga, 
tryggir vandræðalegri einsleitninni 
þar á bæ. Hafið þið annars tekið 
eftir því að heiti margra tungumála 
endar á ka, eins og fólka?

Mál og kyn á Akureyri.
Uppgjöf RÚV var gertæk, vönduð.
Hvorugkyn og fólkin fleiri.
Fólkan gildir, tungan blönduð.

Af úrvals lausnum er ei ríkur
undanhaldsins ráðunautur.
Málfars flótti löðrung líkur.
Lakleg tilsögn klútur blautur.

Karllæg fólkska fráleitt gerleg,
fólkkyni um að kenna.
Mannkyn þreytt og fækkun ferleg;
fjöldaúrsögn kvenna.

Guðjón Smári Agnarsson

Velvakandi Svarað í síma 569 1100 frá kl. 10-12

Fólkan á RÚV

fylgist með á @finnssonbistro

Heitasta útisvæðið Heitasta útisvæðið 
í reykjavíkí reykjavík

er í kringlunni

Drykkir frá
finnsson og 

matur frá kúmen
Nú finnur  
þú það sem 
þú leitar að 
á FINNA.is




